



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแคนดง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑/พิเศษ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ ขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามประกาศ เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง

๑. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. วัฒนธรรมองค์กรการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล บางมูลนาก ได้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลบางมูลนาก เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย เครื่องครัด ไม่พบการ กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา

๒. แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบ ยาของ กระทรวงสาธารณสุข ไม่พบการจัดซื้อเพื่อหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯ เข้ากองทุน สวัสดิการของหน่วยงาน

๓. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ไม่พบการรับผลประโยชน์ จากบริษัทฯ และเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ทั้งในรูป ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดอันอาจ คำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้า หน้าที่ในหน่วยงาน ด้วย

๔. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบ ผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจได้แสดงถึงความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาโดยได้ลงนามใน ประกาศเกณฑ์ จริยธรรมจัดซื้อจัดและและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ ลง วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และได้แจ้งเวียนประกาศดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือ ปฏิบัติโดย เครื่องครัดและมีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณสุขชน ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้อง ประชุมสุพรรณนิการ์ โรงพยาบาลบางมูลนาก

๕. เกสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และ ส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยา พบว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยพิจารณาจากการไม่มีข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา ๖. สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิบูลย์ หรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ เวชภัณฑ์ที่มีใบยา พบว่า การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ฯ ไม่พบมีการรับเงิน สนับสนุนจาก บริษัทฯ จากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ซึ่งเป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน ทุก ประเภทในหน่วยงาน

๗. บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายและผู้แทนบริษัทฯ หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม การขายยาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ,ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔